

**ĐÔNG HUNG**

# Rà soát, hỗ trợ kịp thời người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Với phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau", cố gắng đưa kinh phí hỗ trợ đến với người dân sớm nhất, những ngày này, các cấp, các ngành của huyện Đông Hưng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát, chi trả kịp thời kinh phí hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, bảo đảm công khai, đúng đối tượng.



Công nhân Công ty TNHH Phúc Mậu (xã Đông Phương, huyện Đông Hưng) được giảm mức đóng bảo hiểm.

Khi thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 đến giao dịch tại Quý Tín dụng nhân dân, 8 cán bộ, nhân viên của Quý phải cách ly 21 ngày. Chị Cao Thị Vân, Quý Tín

dụng nhân dân Phong Châu cho biết: Chúng tôi công tác xa nhà, 2 con còn nhỏ, tôi phải gửi các con cho ông bà là F2 chăm sóc để đi cách ly tập trung. Công việc bị gián đoạn, cuộc sống của gia đình bị đảo lộn. Thời

gian cách ly tôi thường xuyên được huyện, xã và đơn vị quan tâm, động viên cả về vật chất và tinh thần. Nay lại được giảm mức đóng bảo hiểm xã hội, được nhận tiền hỗ trợ người cách ly y tế từ gói hỗ trợ của Chính phủ

tôi rất phấn khởi. Đây là chính sách mang đậm tính nhân văn được các cấp, các ngành triển khai nhanh chóng, kịp thời đã giúp tôi và gia đình với bớt khó khăn. Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung của không chỉ

cán bộ, nhân viên Quý Tín dụng nhân dân Phong Châu mà còn của 3 lao động ở Công ty TNHH May HT Song Long, xã Nguyễn Xá và 22 trường hợp F0, F1 trên địa bàn huyện.

Niềm vui khi được chia sẻ khó khăn từ quyết sách kịp thời, nhân văn, thiết thực, hợp lòng dân của Chính phủ những ngày này đang lan tỏa khắp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Dù số tiền mỗi lao động được hỗ trợ hàng tháng hoặc 1 lần không nhiều nhưng ai cũng thấy ấm lòng và có thêm động lực để góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chị Trần Thị Huyền, công nhân Công ty TNHH Phúc Mậu, xã Đông Phương cho biết: Từ ngày 1/7/2021 chúng tôi được giảm mức đóng bảo hiểm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng Công ty làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, thi đua lao động sản xuất an toàn, đạt năng suất cao.

Để gói hỗ trợ sớm đến được với các đối tượng, thời gian qua Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng đã chủ động rà soát và giảm mức đóng bảo hiểm cho 238 đơn vị với 14.695 người, bảo đảm đúng quy định. Đến tháng 6/2021 sẽ giảm mức đóng bảo hiểm cho người lao động trên 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, 13 hồ sơ của người lao động và 14 trẻ em dưới 6 tuổi là con người lao động tạm hoãn thời hạn hiện hợp đồng; 42 người lao động ngừng việc, 1 người lao động đang mang thai và 21 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động được tính phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền gần 130 triệu đồng; có 9 hồ sơ doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ hộ kinh doanh đang chờ Cục Thuế tỉnh phê duyệt. Phòng Lao động -

**Ông Cao Kim Hùng, Chủ tịch UBND xã Phong Châu**

Qua rà soát, toàn xã có 10 trường hợp là F0, F1, F2 phải thực hiện cách ly, trong đó có 2 trẻ em và có 1 trường hợp là lao động tự do. Hiện các trường hợp phải thực hiện cách ly đã nhận được tiền hỗ trợ. Xã cũng đã tiếp nhận và gửi hồ sơ của trường hợp lao động tự do tới Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để các trường hợp trong các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ biết, làm hồ sơ để nghị.

**Ông Nguyễn Văn Lăng, Giám đốc Công ty TNHH Phúc Mậu, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng**

Gói hỗ trợ thứ hai của Chính phủ mở rộng đối tượng được thụ hưởng là minh chứng cụ thể nhất cho quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Tất cả 900 lao động của Công ty đã được giảm mức đóng bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định từ tháng 7/2021. Đây là nguồn động viên lớn để người lao động hăng say làm việc, cùng Công ty thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa bảo đảm hoạt động sản xuất.

Thương binh và Xã hội huyện bước đầu rà soát lập danh sách trên 3.000 lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác thuộc diện hỗ trợ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ông Phạm Đình Ánh, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Ngay sau khi tỉnh có văn bản chỉ đạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Đồng thời, thành lập tổ công tác gồm 30 người thuộc UBND huyện kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động trao đổi thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động có nhu

cầu hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết. Mặt khác, từ kinh nghiệm chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ năm 2020, lần này các đơn vị liên quan không còn lúng túng. Vì vậy, công tác rà soát, hỗ trợ bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, không để sót đối tượng, không để lợi dụng thực lợi chính sách, tạo điều kiện cho các đối tượng dễ dàng tiếp cận chính sách; giảm thời gian thẩm định hồ sơ từ 2 ngày xuống còn 1 ngày. Thời gian tới, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ ngay khi tiếp nhận, trình cấp có thẩm quyền, phối hợp với ngành Tài chính, các đơn vị liên quan chi trả hỗ trợ kịp thời.

**THU HIỀN**

**HÒA BÌNH**

# Xây dựng nông thôn mới nâng cao



Đường vào trung tâm xã Hòa Bình được mở rộng.

Ấn tượng đầu tiên khi về thăm xã Hòa Bình (Hưng Hà) là những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát; những con đường bê tông rộng rãi, kang trang nổi liền các thôn xóm; những hàng cây xanh bóng mát, những đường hoa lung linh sắc màu... Trên mỗi gương mặt của người dân nơi đây hiện lên sự phấn khởi, niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, giúp người dân có cuộc sống đầy đủ hơn.

Bà Phạm Thị Hiền, thôn Tân Dân cho biết: Nhìn quê hương đổi mới từng ngày, kinh tế phát triển chúng tôi rất vui mừng. Bà con trong thôn đều nhắc nhở nhau phải tích cực xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm lo phát triển sản xuất, tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm. Niềm vui của bà Hiền cũng là niềm vui chung của nhiều người dân Hòa Bình khi được thụ hưởng thành quả xây dựng nông thôn mới (NTM) và NTM nâng cao. Ông Trần Đăng Bùng, Bí thư Chi bộ

thôn Tân Dân cho biết: Chúng tôi xác định muốn xây dựng NTM và NTM nâng cao phải tích cực tuyên truyền để làm cho dân hiểu, từ đó dân tin và thực hiện. Toàn dân đồng lòng vào cuộc cùng góp công, góp của để thực hiện các tiêu chí NTM. Đến nay, 100% đường thôn xóm được bê tông hóa; nhà văn hóa thôn được xây dựng mới khang trang; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 80%; an ninh chính trị ổn định... Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội với những chủ trương, giải pháp cụ thể. Một trong những đột phá được Đảng ủy, UBND xã nhà lựa chọn lãnh đạo, chỉ đạo là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong đó, xã huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kiến cơ sở hạ tầng mở rộng, đường giao thông nông thôn; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát

triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động tập huấn, tư vấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Do đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, quy hoạch thành vùng chuyên canh. Điển hình như anh Đoàn Văn Kha, thôn Ninh Thôn đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất để thực hiện mô hình nuôi cá ao nổi cho hiệu quả kinh tế cao. Anh Kha cho biết: Sở dĩ tôi lựa chọn công nghệ nuôi cá trên ao nổi vì đây là kỹ thuật tương đối mới, dễ nuôi và cho thu nhập cao. Gần 10 năm chuyển đổi, tôi đã có mô hình chăn nuôi với diện tích 3ha gồm 6 ao nuôi cá; cứ 2 năm thu 5 lứa cá, mỗi lứa cá thu 26 tấn, doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng/năm. Nhờ đó kinh tế gia đình tôi cũng khá hơn, góp phần vào sự phát triển của quê hương.

Ngoài phát huy thế mạnh trồng trọt và chăn nuôi, Hòa Bình còn tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giảm việc làm cho hàng triệu lao động địa phương.

Điển hình như xưởng may Hồng Quân, thôn Tân Dân tạo việc làm ổn định cho 40 lao động với thu nhập 5 - 6 triệu đồng/người/tháng; Công ty TNHH Giày Quang Đông được đầu tư xây dựng từ năm 2016, quy mô 2.000m<sup>2</sup> gồm 9 dây chuyền sản xuất, tạo việc làm cho hơn 300 lao động với thu nhập 7 - 9 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, trên địa bàn xã còn có nhiều ngành nghề mới được du nhập như sửa chữa điện tử, cơ khí, vận tải, mộc, nề, gò, hàn, sản xuất đậu phụ... mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Bà Hoàng Thị Toan, thôn Bồng Thôn là 1 trong 15 hộ phát triển kinh tế từ nghề làm đậu phụ cho biết: Một ngày tôi sản xuất 3,5 tạ đậu xuất bán cho thương lái trong vùng, trừ chi phí tôi có thu nhập 15 triệu đồng/tháng. Hiện xưởng làm đậu của gia đình tôi tạo việc làm cho 8 lao động với thu nhập 240.000 đồng/ngày.

Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Đến nay, cơ cấu kinh tế của xã đã có sự chuyển dịch tích cực: nông nghiệp chiếm 32,97%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 40,31%; thương mại, dịch vụ chiếm 26,72%. Thời gian qua, xã tập trung mọi nguồn lực với tổng nguồn vốn trên 58 tỷ đồng để xây dựng NTM, NTM nâng cao. Toàn xã đã cứng hóa trên 6,2km đường trục thôn, trên 7,4km đường nhánh cấp 1, 9 tuyến đường trục chính nội đồng với tổng chiều dài 5,3km. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, hệ thống kênh mương được đầu tư đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 0,4%; 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,07%; lao động có việc làm qua đào tạo đạt 65%... Với những nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong xã, đến nay Hòa Bình đã đạt 11/11 tiêu chí NTM nâng cao, đang hoàn thiện hồ sơ chờ tỉnh thẩm định.

Bức tranh làng quê bừng sáng, sự khởi sắc đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân xây dựng quê hương vững bước trên đường đổi mới.

**THANH THÚY**

# Nuôi thỏ cho nghe nhạc

Đầu đàn mỗi ngày hai lần, gia đình anh Phạm Văn Quyền, thôn Hệ, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) cho đàn thỏ nghe nhạc trữ tình cho đàn thỏ nghe bởi thỏ có đặc tính chỉ cần nghe thấy tiếng động là có thể tỉnh giấc ngủ, khiến cho năng suất không cao, khi bật nhạc thì đàn thỏ nghe sẽ làm đàn thỏ quen dần với tiếng động lớn, giúp đàn thỏ ăn, ngủ tốt hơn, từ đó cân nặng cũng sẽ tăng từ 20 - 30% so với phương pháp nuôi truyền thống. Nuôi thỏ được hơn 10 năm nên anh Quyền tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Từ 50 con thỏ giống ban đầu, anh mạnh dạn đầu tư gần 500 triệu đồng xây dựng 300m<sup>2</sup> chuồng trại với hệ thống thông gió, nước uống tự động khép kín, chuồng kín, anh Quyền cho biết: Trước kia khu vực chăn nuôi của gia đình là đất ruộng chưa trồng, cây lúa kém hiệu quả. Gia đình tôi đã mạnh dạn xin chính quyền cho phép và vận động người dân cho thuê lại ruộng với diện tích gần 8 sào để làm trại trại tổng hợp. Tôi nuôi thỏ để bán, ngoài ra sử dụng nguồn phân chuồng để nuôi giun quế cho gà, cá ăn. Với cách làm này, gia đình tôi tiết kiệm được nhiều chi phí đầu tư về thức ăn chăn nuôi, lại cho sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường.

Được anh Quyền dẫn đi thăm mô hình nuôi thỏ cho nghe nhạc, chúng tôi thấy mặc dù đàn thỏ gần 2.000 con, nuôi với mật độ dày nhưng chuồng nuôi luôn luôn thông thoáng mát và không có mùi hôi. Gia đình anh Quyền chọn nuôi giống thỏ New Zealand bởi đây là giống thỏ chất lượng cao, trọng lượng

khí trưởng thành có thể đạt từ 2 - 2,3kg/con. Gia đình anh thường bật nhạc trữ tình cho đàn thỏ nghe bởi thỏ có đặc tính chỉ cần nghe thấy tiếng động là có thể tỉnh giấc ngủ, khiến cho năng suất không cao, khi bật nhạc thì đàn thỏ nghe sẽ làm đàn thỏ quen dần với tiếng động lớn, giúp đàn thỏ ăn, ngủ tốt hơn, từ đó cân nặng cũng sẽ tăng từ 20 - 30% so với phương pháp nuôi truyền thống, trọng lượng khi xuất bán đạt từ 2,3 - 2,5kg/con. Những tháng cao điểm, gia đình anh Quyền xuất bán 1 tấn thỏ thịt/tháng với giá bình quân từ 80.000 - 95.000 đồng/kg, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hiện nay chỉ bán 75.000 đồng/kg. Anh Quyền thường xuyên bổ sung các loại rau, củ cho đàn thỏ nên chất lượng thịt thơm ngon, được nhiều khách hàng ở các thành phố lớn đặt mua.

Anh Quyền chia sẻ thêm: Muốn nuôi được thỏ tốt thì quan trọng nhất là khâu phòng dịch bệnh. Tôi thường xuyên kiểm tra và vệ sinh chuồng trại một ngày hai lần để bảo đảm chuồng nuôi luôn sạch sẽ. Nuôi thỏ sợ nhất là những bệnh như bệnh cầu trùng, tụ huyết trùng, viêm phổi và tiêu chảy. Chính vì thế, gia đình tôi tính toán cẩn thận hàm độ dày nhưng chuồng nuôi luôn luôn thông thoáng mát và không có mùi hôi. Gia đình anh Quyền chọn nuôi giống thỏ New Zealand bởi đây là giống thỏ chất lượng cao, trọng lượng

tăng trên nuôi thỏ thương phẩm,

tăng dưới nuôi thỏ sinh sản; bốn góc chuồng bố trí 4 chiếc loa để mở nhạc trữ tình cho thỏ nghe hàng ngày. Vợ chồng tôi thường xuyên vệ sinh hệ thống nước uống tự động, vừa tiện lợi lại bảo đảm đàn thỏ luôn được cung cấp đầy đủ nước mà không cần phải có người trông. Sau khi trừ chi phí, mô hình tổng hợp của gia đình tôi thu về hơn 700 triệu đồng/năm.

Ông Ngô Sơn Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thụy Ninh đánh giá: Mô hình nuôi thỏ của hội viên Phạm Văn Quyền là một trong những mô hình mới và điển hình trên địa bàn xã Thụy Ninh. Bản thân anh Quyền luôn tích cực tìm tòi, học hỏi thêm kiến thức, kỹ thuật trong chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh chuồng trại và vệ sinh an toàn thực phẩm khi xuất bán thỏ thịt. Hội Nông dân xã Thụy Ninh sẽ giúp đỡ gia đình anh Quyền nói riêng, hội viên nông dân nói chung tham gia các lớp chuyên gia khoa học kỹ thuật, tham quan, học tập những mô hình mới, hiệu quả, từ đó nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân rộng thêm những mô hình sản xuất, chăn nuôi giỏi trên địa bàn xã.

Chia sẻ về những dự định trong thời gian tới, anh Quyền cho biết, nếu có những hộ chăn nuôi muốn liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thỏ thịt hay cần giống thỏ chất lượng thì gia đình anh sẵn sàng giúp đỡ.

**HOÀNG ĐẠT**



Anh Quyền thường xuyên kiểm tra sức khỏe đàn thỏ.